

KSUC-P-033

การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ชญ์สิญจน์ สุขเสริม^{1,*} บุษกร สุวรรณรงค์¹ กฤษณ์ ชุนลิก¹ และ อัครเจตน์ ชัยภูมิ²

¹ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

² สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

*Corresponding author: arrowlek@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 84 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่อยู่ระดับระดับดี คิดเป็นร้อยละ 55.95 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.05 การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 (SD. = 0.72) และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยการมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และ 3.07 (SD. = 0.73, 0.94) ตามลำดับ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 (SD. = 0.80) ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน และควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันนำไปสู่กระบวนการศูนย์เด็กปลอดภัยต่อไป

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก